

บทคัดย่อ

ชื่อเรื่องการค้นคว้าอิสระ	ความตระหนักและการมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหา สิ่งแวดล้อมของเจ้าของรีสอร์ทที่ตั้งอยู่ในเขตเกาะช้าง อำเภอเมือง จังหวัดระนอง
ชื่อผู้จัดทำ	นางสาว ดาริน จิ่งสุระ นางสาว ศุจิชนม์ เศรษฐประเสริฐ
ชื่อปริญญา	บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
สาขาวิชา	การจัดการโรงแรมและภัตตาคาร
ปีการศึกษา	2552
อาจารย์ที่ปรึกษา	ดร. วรนุช วุฒิอุตม

การวิจัยเชิงคุณภาพครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) เพื่อศึกษาปัญหาสิ่งแวดล้อมรอบรีสอร์ท ในเขตเกาะช้าง อำเภอเมือง จังหวัดระนอง (2) เพื่อศึกษาความตระหนักและการมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมของเจ้าของรีสอร์ท ในเขตเกาะช้าง อำเภอเมือง จังหวัดระนอง

ผู้ให้ข้อมูลหลักในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ คือ เจ้าของรีสอร์ท ที่ตั้งอยู่ในเขตเกาะช้าง อำเภอเมือง จังหวัดระนอง จำนวน 13 ราย การเก็บข้อมูลได้ใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก ตามแนวคำถามที่สร้างขึ้น รวมทั้งการพูดคุยและการสังเกต เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ชัดเจนและสะท้อนปรากฏการณ์ที่เป็นจริงมากที่สุด

ผลการศึกษาค้นคว้าพบว่า รีสอร์ทต่าง ๆ บนเกาะช้างแห่งนี้ เกิดขึ้นจากการทำตาม ๆ กันโดยไม่ได้มีการศึกษาหาความรู้หรือเตรียมการใดในลักษณะมืออาชีพ ทั้งต่อการบริหารจัดการรีสอร์ทหรือการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม เจ้าของรีสอร์ทร้อยละ 80 เป็นเพศหญิงที่มีอายุระหว่าง 35 – 45 ปี ส่วนใหญ่มีการศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาและเป็นคนท้องถิ่นมากถึง 11 คน สำหรับปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นรอบรีสอร์ทบนเกาะช้างที่เห็นได้ชัดเจนในขณะนี้ คือ ปัญหาด้านขยะ ที่มีปริมาณมากแต่ที่รองรับไม่เพียงพอ เจ้าของรีสอร์ทส่วนใหญ่แม้จะมีความ

ตระหนักถึงปัญหาได้ในระดับหนึ่ง และมีกำจัดขยะได้ถูกต้องเป็นส่วนใหญ่ แต่บางรายก็ยังคงฝังขยะมีพิษลงดิน สาเหตุของปัญหาขยะบนเกาะช้างนี้กล่าวได้ว่าเกิดจากการขาดความรู้และการขาดความร่วมมือในการแก้ไขอย่างจริงจังจากทุกภาคส่วน ส่วนการจัดการน้ำเสียหรือน้ำทิ้งนั้นพบว่า เจ้าของรีสอร์ทส่วนใหญ่มีความตระหนักพอสมควร โดยมีการทำระบบบำบัดน้ำทิ้งทั้งน้ำเสียจากครัวและส้วมด้วยการใช้วิธีแบบภูมิปัญญา สำหรับปัญหามลพิษทางอากาศนั้นจากการศึกษาได้พบว่า เจ้าของรีสอร์ททุกรายยังคงมีการเผาขยะอยู่ และร้อยละ 90 ของขยะที่นำมาเผา ได้แก่ ถุงพลาสติก ซึ่งเป็นการสะท้อนถึงความไม่ตระหนักของเจ้าของรีสอร์ทต่อปัญหาและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในระยะยาว

ในตอนท้ายของการศึกษา ผู้วิจัยได้ให้ข้อเสนอแนะดังนี้ (1) ภาครัฐจะต้องเข้าไปให้ความรู้และข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับการจัดการและการแก้ไขปัญหามลพิษอย่างถูกต้องแก่ผู้ประกอบการและชุมชนบนเกาะช้างในเรื่องมลพิษต่าง ๆ (2) เจ้าของรีสอร์ทและประชาชนในชุมชนต่าง ๆ บนเกาะต้องเพิ่มความตระหนักต่อปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้น หมั่นติดตามข่าวสาร และเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ (3) รัฐต้องรับฟังและให้ความสำคัญกับปัญหาที่ผู้ประกอบการรีสอร์ทสะท้อนและเรียกร้อง (4) ผู้นำและกลุ่มตัวแทนของผู้ประกอบการรีสอร์ทต้องมีความแข็งขันในการทำหน้าที่ในการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและมีการติดตามผลอย่างต่อเนื่อง และ (5) กลุ่มผู้ประกอบการรีสอร์ทควรมีการจัดหาพลังงานทดแทนทางเลือกเข้ามาแทนการใช้เครื่องปั่นไฟที่ปล่อยควันพิษออกมา เช่น กังหันลมผลิตกระแสไฟฟ้า และเครื่องผลิตไฟฟ้าพลังงานคลื่น